

## Sắp diễn ra Triển lãm ảnh “Động vật hoang dã may mắn”

**Phú Quốc, ngày 07 tháng 04 năm 2015** – Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) và Khu Du lịch Eo Xoài (Mango Bay Resort) tổ chức Triển lãm ảnh “Động vật hoang dã may mắn”. Triển lãm sẽ diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 15 /4 đến 15/5 năm 2015 tại Khu Du lịch Eo Xoài, Bãi Ông Lang, Cửa Cạn, đảo Phú Quốc. Triển lãm gồm bộ ảnh chụp trong bối cảnh tự nhiên của khoảng 40 loài động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm được Tổ chức WAR cứu hộ. Triển lãm không chỉ kích lệ tình yêu ĐVHD mà còn kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ các loài quý hiếm, cùng nói KHÔNG với việc sử dụng sản phẩm ĐVHD quý hiếm.

Dự kiến sẽ có khoảng 40 ảnh kích thước 30X45cm hoặc lớn hơn được trưng bày tại khu vực nhà hàng và sảnh cà phê ven biển của Khu Du lịch Eo Xoài. Đây là bộ ảnh được chụp bởi 7 cán bộ Tổ chức WAR bằng sự am hiểu và tình yêu sâu sắc với các loài quý hiếm mà họ cứu hộ. Dù được chụp trong quá trình chăm sóc cứu hộ tại các trạm cứu hộ hay khi được thả về thiên nhiên, mỗi bức ảnh đều thể hiện vẻ đẹp của con vật trong bối cảnh tự nhiên, khiến khán giả liên tưởng đến cuộc sống tự do của những cá thể ĐVHD này trong môi trường sống của chúng. Bộ ảnh không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn tập trung mô tả chân thực về các loài quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng như: Báo hoa mai, Vượn đen má vàng, Chà vá chân xám, Voọc bạc, Gấu ngựa, Gấu chó, Công xanh, Tê tê, Cu li, Đồi mồi, Tri Đò.... Đặc biệt, bộ ảnh cũng sẽ gồm một số ĐVHD quý hiếm có tại đảo Phú Quốc.

Mỗi bức ảnh tại triển lãm là về một loài ĐVHD quý hiếm đang đứng bên bờ tuyệt chủng kèm theo câu chuyện khác nhau về số phận cá thể ĐVHD quý hiếm đó. Tất cả những cá thể ĐVHD trong bộ ảnh đều là nạn nhân của các vụ săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép, sau đó may mắn được Tổ chức WAR cứu hộ. Rất nhiều cá thể hiện đã được trở về rừng, một số hiện đang sinh sống tại Trạm Cứu hộ ĐVHD Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh hoặc Khu Cứu hộ ĐVHD Hòn Me, tỉnh Kiên Giang.

Triển lãm mở cửa tự do cho mọi người dân và du khách đến đảo Phú Quốc, từ 9h sáng đến 19h hàng ngày. Khách giả có thể mua ảnh tại Triển lãm và toàn bộ kinh phí này sẽ được hỗ trợ cho các hoạt động cứu hộ ĐVHD của Tổ chức WAR.

*“Mỗi bức ảnh đều gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi trong quá trình chăm sóc, cứu hộ, rèn luyện bản năng hoang dã và thả động vật quý hiếm về rừng. Tôi hy vọng, khán giả không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của mỗi loài quý hiếm mà còn hiểu hơn về những nỗ lực của chúng tôi trong việc cứu hộ ĐVHD. Tôi cũng hy vọng, mọi người dân và du khách sẽ đồng hành cùng chúng tôi để có thêm nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm may mắn”* – Chia sẻ của Ông Nguyễn Vu Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR, một trong những tác giả có nhiều ảnh triển lãm nhất.



Một bức ảnh Cu li nhỏ (*Nycticebus pygmaeus*) sẽ được triển lãm. Cá thể Cu li này hiện đã được thả về rừng.





Ông Ronan Le Bihan, Tổng quản lý của Khu Du lịch Eo Xoài, Phú Quốc, cho biết: *"Triển lãm ảnh "Động vật hoang dã quý hiếm may mắn" là cơ hội để du khách hiểu thêm về những loài động vật hoang dã quý hiếm mà không phải ai cũng được may mắn gặp gỡ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết đồng hành cùng Tổ chức WAR trong nhiều hoạt động bảo tồn thiên nhiên khác vì một đảo Phú Quốc xanh"*.

Lễ Khai mạc Triển lãm sẽ được tổ chức vào lúc 18h00, Thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2015 tại Khu Du lịch Eo Xoài, Bãi Ông Lang, Cửa Cạn, đảo Phú Quốc.

## Liên hệ

### **Đỗ Thị Thanh Huyền**

Quản lý Giáo dục Bảo tồn - Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR

202/10 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 08 3899 7314; Fax: 08 3899 7316, Mobile: 091 228 7156

Email: [info@wildlifeatrisk.org](mailto:info@wildlifeatrisk.org), Website: [www.wildlifeatrisk.org](http://www.wildlifeatrisk.org)

## Thông tin bổ sung

**Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) – [www.wildlifeatrisk.org](http://www.wildlifeatrisk.org)**

Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR- Wildlife At Risk) là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam thông qua việc ngăn chặn hoạt động nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã và hỗ trợ bảo tồn các loài bị đe dọa cung nhu sinh cảnh sống của chúng.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, các hoạt động của WAR tập trung vào 3 chương trình chính gồm: (1) Hỗ trợ thực thi pháp luật, (2) Bảo tồn thiên nhiên và (3) Giáo dục Bảo tồn động vật hoang dã.

**Khu Du lịch Eo Xoài Phú Quốc (Mango Bay Resort) - [www.mangobayphuquoc.com](http://www.mangobayphuquoc.com)**

Mango Bay có 40 phòng và bungalow được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên sẵn có ở đảo và 5 Bayview Villas được đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2014, 2 nhà hàng & bar trên đá, cách những con sóng chỉ vài mét, nơi khách có thể hưởng thụ cuộc sống với bia ướp lạnh và hải sản tươi sống, 2 bãi biển riêng tư và yên tĩnh để bơi lội, tắm nắng và nằm thư giãn. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có những khu vườn trồng tiêu, trồng rau, trại bướm, vườn phong lan và khu bảo tồn rừng, 1 chiếc thuyền có thể chở cùng lúc 15 người và một khu mát xa thu giãn hướng ra biển.

